

สื่อสองวาสน

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๘๑ ประจำวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑

สอนเรื่อง "เพศ" ด้วยจิตอาสา

โครงการก้าวอย่างอย่างเข้าใจ ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนโลกฯ ได้ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านเพศศึกษา ให้เข้าสู่ระบบสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้เป็นปีที่ ๕



แรกๆ ครู หรือผู้ใหญ่ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเด็กๆ จำนวนมาก ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนว่า "เรื่องเพศ" หมายถึงกิจกรรมทางกายล้วนๆ และเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์ การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนที่ คุณครูมักบอกว่า "มีอยู่แล้ว" จึงเน้นแต่เรื่องกายวิภาคและชีววิทยา

แต่ส่วนที่สำคัญไม่น้อย คือเรื่องของใจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับอารมณ์ ความรู้สึกของตัวเอง และเรื่องสัมพันธ์ที่มีต่อผู้อื่น เหล่านี้เป็นเรื่องของความรัก ความเข้าใจ และความเห็นอกเห็นใจระหว่างคนสองคน ในการเริ่มพัฒนา รักษา หรือแม้แต่ยุติความสัมพันธ์ได้ โดยไม่ใช้ความรุนแรงต่อกัน ดังที่มักปรากฏตามข่าวในหนังสือพิมพ์

แม้คุณครูทุกคนจะผ่านการอบรมหลักสูตรเดียวกันทั่วประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษา แต่เมื่อกลับไปโรงเรียน หรือหน่วยงานแล้ว การเอาจริงเอาจังต่อการสอนเพศศึกษาอาจไม่เหมือนกัน

จากการได้พบปะพูดคุย หรือติดตามอ่านบทสัมภาษณ์ครูในคอลัมน์ "ศ.คนก้าวอย่าง" ใน www.teenpath.net พบว่า สิ่งที่ถูกมองข้ามที่มุ่งเน้นต่อการสอนเพศศึกษามีเหมือนกันคือ เรื่องของการมีจิตอาสา หรือจิตสาธารณะ ซึ่งหมายถึงการช่วยเหลือเด็กให้สามารถเผชิญและเท่าทันกับสถานการณ์ปัญหาทางเพศ ซึ่งนับวันจะรุนแรงมากขึ้น โดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย ไม่มองว่าการ

จัดการเรียนรู้เพศศึกษาเป็นการเพิ่มภาระและไม่ติดกรอบว่าต้องรอให้การจัดการเรียนรู้เพศศึกษาเป็นนโยบายจากกระทรวงฯ ราชินีกุล ชนะวรรณโณ หรือครูออด โรงเรียนพะตงประธานศิริวัฒน์ จ.สงขลา กล่าวว่า การที่เปิดวิชาเลือกเพศศึกษาให้

กับเด็กชั้น ม. ๓ เพราะคำนึงถึงความเสี่ยงของเด็กในโรงเรียน ส่วนครูยังผลิตสื่อการสอนใช้เอง เพราะครูในแต่ละโรงเรียนเท่านั้น ที่รู้จักธรรมชาติผู้เรียนของตัวเองดีที่สุด แล้วก็คิดว่าไม่จำเป็นต้องรอคนอื่นมาป้อนสื่อให้ ครูมีศักยภาพที่จะผลิตได้เอง

ขณะที่ กุสุมา มีศิลป์ พยาบาลวิชาชีพ ๗ กลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลศรีสะเกษ กล่าวว่า "พี่ไม่เคยเป็นวิทยากรมาก่อนเลย แต่พอมารับการอบรมจากก้าวอย่างฯ กลายเป็นว่าตอนนี้แทบทุกเสาร์ อาทิตย์ พี่มักจะตระเวนไปเป็นวิทยากรพิเศษอบรมให้กับกลุ่มผู้มีเชื้อเอชไอวี ที่รวมตัวกันในรูปแบบเพื่อนช่วยเพื่อนตามอำเภอต่างๆ ในจังหวัด ซึ่งกลุ่มเหล่านี้เขาจะหาเงินมาจัดอบรมกันเอง ก็เชิญพี่ไปให้ความรู้เรื่องเพศ เรื่องเอดส์ ซึ่งทุกครั้ง พี่ก็จะนำกิจกรรมต่างๆ ที่ได้จากการอบรมของก้าวอย่างฯ ไปใช้ เพราะพี่ 'ชื่อ' กระบวนการของก้าวอย่างฯ ที่ทำให้คนเห็นและเข้าใจมิติเรื่องเพศว่าเกี่ยวข้องกับชีวิตอย่างไรบ้าง"

เด็กในวันนี้คือ อนาคตของชาติบ้านเมืองในวันหน้า ครู หรือผู้ใหญ่ที่มีจิตอาสาในการจัดการเรียนรู้เรื่องเพศศึกษาสำหรับเยาวชนและประชาชน จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และสรรค์สร้างสังคมพลเมืองที่มีสุขภาวะทางเพศ

หทัยรัตน์ สุดา

โครงการก้าวอย่างอย่างเข้าใจ องค์การแพศ

เยาวชนและการทำลายคลินิกทำแท้ง เป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ



เยาวชนเผย การทำลายคลินิกทำแท้งไม่สามารถลดการทำแท้งได้ เพราะการทำแท้งเป็นทางเลือกของหญิงตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมจริงๆ ซึ่งไม่มีใครตั้งใจมีเช็ทส์เพื่อไปทำแท้ง

จากกรณีที่ว่ารวิวุญทลาย "คลินิกทำแท้งเถื่อน" ที่จ.สงขลา โดยพบหญิงสาวนอนพักฟื้นหลังจากรับบริการ ๖ คน พร้อมทั้งจับกุม พ.ต.อ.นพ.สมชัย ตริมิตรกุล เจ้าของคลินิก และให้ออกจากราชการนั้น

นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ที่ปรึกษาโครงการกล้าเลือก กล้ารับผิดชอบ เครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ ประเทศไทย (Youth Net) ให้ความเห็นว่า การจับกุมสถานบริการทำแท้งเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่สามารถลดการทำแท้งได้จริง เพราะก็จะมีสถานบริการแห่งอื่นๆ เกิดขึ้นมา เขาเห็นว่าคนที่ผู้หญิงตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมมาจากการขาดความรู้เรื่องเพศอย่างรอบด้าน ขาดข้อมูลด้านการป้องกัน หรือทักษะการจัดการกับความรู้สึกทางเพศของตัวเอง

"การทำแท้งเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่พร้อมจริงๆ เช่น ไม่มีความพร้อมในการรับผิดชอบชีวิตที่จะเกิดขึ้นมา ซึ่งการใช้ศีลธรรมมาจำกัดความไม่พร้อมของคนนั้นไม่ถูกต้องอย่างถ้าเป็นลูกจ้างแล้วไม่มีเงินเลี้ยงลูก ถ้าให้ลูกเกิดมาก็เป็นเรื่องยากลำบากมาก" นายวันเฉลิมกล่าว

ที่ปรึกษาโครงการกล้าเลือกฯ กล่าวอีกว่า การแก้ปัญหาการท้องไม่พร้อมควรให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องเพศทักษะชีวิต และการป้องกันอย่างรอบด้าน หากเป็นเช่นนี้ก็จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์เรื่องเพศต่างๆ ได้ เช่น จะไม่เกิดกรณีอย่างเด็ก ม.๑ รุมโทรมเด็ก ๗ ขวบ

ด้านนางสาวสรารีย์ แซ่เอี้ยว ประธานกลุ่มเยาวชนบาลีฮาย จ.ชลบุรี ให้สัมภาษณ์ว่า การทำแท้งเป็นหนึ่งในวิธีการหาทางออกของคนท้องไม่พร้อม ซึ่งแม้จะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุ แต่หากปล่อยให้ตั้งครุฑแล้วไม่สามารถเลี้ยงดูลูกได้ก็อาจจะเป็นปัญหามากกว่า

"การทำแท้งมันคือความจริงที่เกิดขึ้นในสังคม ไม่มีใครคนไหนที่จะมีเพศสัมพันธ์เพื่อจะท้องแล้วทำแท้งหรือแต่การทำแท้งเป็นการหาทางออกของชีวิตวิธีหนึ่งเท่านั้น" ประธานกลุ่มเยาวชนบาลีฮายกล่าวและว่า หากมีสถานบริการทำแท้งที่ถูกกฎหมายจะทำให้บริการเป็นไปอย่างถูกสุขลักษณะมากขึ้น

โครงการก้าวอย่างเข้าใจ



สื่อสังวาส คือ สื่อกลางระหว่างโครงการ "ก้าวอย่างเข้าใจ" กับสื่อมวลชนสาขาต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารและความคิดเห็นในเรื่องเพศศึกษา โดยมีกำหนดเผยแพร่ทุกวันที่ ๑ และวันที่ ๑๖ ในแต่ละเดือน

หากสื่อมวลชนท่านใดสนใจรายงานข่าวหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์วัยรุ่น หรืองานเพศศึกษาเพิ่มเติม หรือต้องการดาวน์โหลด "สื่อสังวาส" ในรูปแบบ Word File สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.teenpath.net

หรือติดต่อเจ้าหน้าที่โครงการฯ คือ อุษาสินี ๐๘๙-๔๔๙-๗๐๗๔ , พรรณอุมา ๐๘๖-๗๐๕-๖๕๙๑ และเกษมา ๐๘๙-๖๖๗-๗๐๖๗

ที่องค์การแพธ (PATH) ๓๗/๑ ซอยเพชรบุรี ๑๕ ถนนเพชรบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๓-๗๕๖๓-๕ โทรสาร ๐-๒๖๕๓-๗๕๖๘ อีเมล pathbangkok@path.org

* สังวาส (น.) การอยู่ด้วยกัน; การอยู่ร่วมกัน; การร่วมประเวณี (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕)